

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๕๒๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้

๑. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แก่

(๑) กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จะได้รับการตรวจลงตรา และได้รับอนุญาตทำงานจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากแรงงานกลุ่มดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด โดยอนุญาตให้ทำงานต่อไปอีก ๒ ปี หลังสิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

(๒) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจำตัวใหม่ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอรับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๑ ปี และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเวลาเปิดการดำเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนฯ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

(๓) กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทำงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๔) กลุ่มผู้ติดตามแรงงาน ให้ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจำตัวใหม่พร้อมกับแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้องถูกดำเนินการผลักดันพร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ (๓)

/๒. การแก้ไข...

๒. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ระยะสั้นจะเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ให้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (จดทะเบียนปีละ ๒ ครั้ง) ทั้งนี้ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวและให้นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสอบสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และในระหว่างการผ่อนผันนั้น ให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสัญชาติ เมื่อผ่านการตรวจสอบสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตให้ทำงานต่อได้อีก ๒ ปี ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศและกฎกระทรวงให้ครอบคลุมการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเวลาเปิดดำเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนฯ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำหรับการจดทะเบียนและการตรวจสอบสัญชาติครั้งต่อไปภายในระยะเวลา ๒ ปี ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพิจารณากำหนดช่วงระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและระยะเวลาการดำเนินการต่อไป

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าวในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นด้วยความเรียบร้อย จึงขอชักซ้อมความเข้าใจและแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แก่

๑.๑ แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยื่นเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสัญชาติและผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบสัญชาติภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงผู้ติดตามแรงงานดังกล่าวที่จดทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันและมีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โดยบุคคลกลุ่มนี้จะมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ๐๐ แล้ว

๑.๒ แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดให้จดทะเบียนใหม่

๒. แนวทางดำเนินการ

๒.๑ กรณีกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๑.๑ ให้ใช้เลขประจำตัว ๑๓ หลัก หมายเลขเดิมโดยไม่ต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ใหม่ และหากแรงงานต่างด้าวคนใดมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือสถานประกอบการ ก็ให้นายทะเบียนปรับปรุงแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเป็น

/ปัจจุบัน...

ปัจจุบัน โดยให้ดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนของหน่วยงานสาธารณสุขและแรงงานก่อนการออกบัตรเช่นเดียวกับการดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๒ กรณีกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๑.๒ จะต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ และกำหนดให้เลขประจำตัว ๑๓ หลัก โดยมีขั้นตอนปฏิบัติเช่นเดียวกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมา โดยนายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวและนำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสอบสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน แล้วจึงขอทำบัตรประจำตัว โดยทุกขั้นตอนจะดำเนินการที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

๒.๓ การดำเนินการตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ส่วนจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานต่างด้าวของแต่ละจังหวัดและการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่จะต้องสิ้นสุดไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงขอให้แต่ละจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยให้ใช้ศูนย์บริการการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดเป็นลำดับแรกและอาจจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

๓. สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้จังหวัดจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด) ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ป้าย ค่าเช่าสถานที่ เต็นท์ รถสุขา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงานโดยผ่านทางจัดหางานจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานครให้แจ้งประสานกรมการจัดหางานโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๘-๙